

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

AH – ถ้ายังใช่(?)...ยังงี้ก็ไม่แพง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... อะไรล่ะที่ “ยังใช่” ในแง่มุมของบาดตาเซียน เอ่ยมาแค่นี้ ก็คงจะ

ไม่มีอะไรเกินเลยเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคแน่นอนอยู่แล้ว แล้วใช่ยังงี้ หรือ ใช่แบบไหน มันก็ต้องว่ากันตามเนื้อหาหลักๆ หรือ สัญญาณหลักๆ ที่มีเงื่อนไขความน่าจะเป็นมากที่สุด... อันนี้ รวมไปถึงการอ่านทั้งในทางขึ้นและทางลงนะ ถ้ามันใช่ทางขึ้น ก็ต้องว่ากันทางขึ้น แต่ถ้าไม่ใช่ ก็อาจจะต้องดูว่า มันใช่ทางลงไหม ถ้าใช่ทางลง ก็ต้องว่าทางลงกันหน้าหน้า หรือว่ากันเป็นแนวโน้มหลัก... พอมาถึงตอนนี้ หลายๆ ท่านอาจจะเริ่มเห็นตลาดใหญ่ๆ ในต่างประเทศ เหมือนจะมีทิศทางเอาจริงเอาจัง ไม่กั๊งวอะไรมากกว่าที่ผ่านมา หรืออาจจะเรียกได้ว่า การคาดหวังในทางดีจะมีมากกว่า ตลาดหุ้นทั่วโลก ไม่ว่าที่ไหน รวมถึงประเทศไทยเองนั้นก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปนานแล้ว(จริงหรือ)... เอาที่ตลาดหุ้นเมืองไทย หรือ SET Index กันเลยก็แล้วกันนะ ถ้าจะถามว่า เข้าเงื่อนไขในทางที่เรียกว่า “ใช่” จริงๆ หรือ ยัง อันนี้ ก็คงรู้กันแล้ว เพราะเหนือเมฆก็ได้กล่าวหรือให้มุมมองไว้อย่างต่อเนื่องแล้วว่า ต้องดูระดับไหน หรือแกว่งตัวยังงี้ ถึงจะอยู่ในขั้นที่ว่า “ใช่” แต่ถึงแม้ว่ายังไม่ใช่ในทางดีจริงๆ เสียเลย แปลว่ามันอยู่ในทางร้ายเช่นนั้นสิ... จริงๆ แกว่งตัวในระดับ 1550-1680 มันยังไม่ใช่ทั้งดีหรือร้าย เพียงแค่การแกว่งในกรอบนี้ อาจจะผันผวนเกินความรู้สึกของการเก็งกำไรเท่านั้น แต่ถ้าระยะกลางๆ ขึ้นไป ถ้ามันจะใช่ ในทางที่ดี จะไปหาจังหวะซื้อ ก็ไม่แพงหรอกนะครี... ดังนั้น การจะเข้าตลาดอย่างเต็มตัวแบบชัวร์ๆ ก็ต้องเห็นอะไรที่สูงกว่า 1680 ให้ได้ แล้วต้องไม่ต่ำกว่า 1550 ก่อนด้วย

ดูตามเกม... ในหุ้นแต่ละตัว อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังมาข้างต้นเลยก็ได้นะครี อาจ

จะต้องว่ากันด้วยเกมตามสัญญาณของแต่ละตัวหุ้น ถ้าใช่สัญญาณดี แนวโน้มก็ยังคงดีต่อไป ร้ายก็เลิก

แนวรับ : ... 26.0-25.5 ไม่ต่ำกว่า 25.0 ลงมาก่อน ก็ยังไม่แพง

เป้าหมาย : ... 36.0 ว่ากันตามเส้น MA. (เป้าพอๆ กับโครงสร้าง)

Price Chart...(AH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AH... ถ้าไปดูที่โครงสร้างการแกว่งตัว จะเห็นว่า High เดิมๆ จะอยู่แถวๆ 36+/- ซึ่งถ้ามองว่าสัญญาณของ MA. ยังคงเป็น Pattern Bullish อยู่อย่างนี้ ก็ยังคงจะคาดหวังที่ระดับ 36.0 ได้ไว้อ่อน แต่การขึ้นอาจจะค่อยเป็นค่อยไปได้ หรือ การแกว่งตัวขึ้น จะเป็นแบบขึ้นๆ ลงๆ แต่ได้เส้น MA5days และ MA10days ไปตลอดได้ ยิ่งงี้สัญญาณของกระทิง ก็ยังคงอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีสัญญาณขายตามมา... หรือบางครั้ง อาจจะถึงเป้าหมายของ MA. ที่ 36.0 แล้วนั้น อาจจะมี Pattern อะไรตามมาหลังจากนั้น เราก็มองว่าอีกที่ ซึ่งแปลว่าอาจจะมีการไปได้ไกลกว่า 36.0 ในระยะกลางถึงยาวได้ เอาเป็นว่า ตรงนี้ ถ้าไม่ต่ำกว่า 25.0 เสียก่อน ก็ไม่แพง